



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## เปิดบริการชุมนุมสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดบริการอย่างเป็นทางการของชุมนุมสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด พร้อมกับแสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับเกียรติบัตร โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวว่า ได้รับทราบถึงแนวทางการร่วมกันของคณะผู้นำสหกรณ์ ในการริเริ่มจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด รวมทั้งความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันพัฒนาระบบการเงินของขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเงินของสหกรณ์ นอกเหนือจากการระดมทุนเป็นหุ้น เพื่อการดำเนินงาน ยังมีเพียงพอที่จะนำมาแก้ปัญหาสภาพคล่องส่วนขาดภายในขบวนการสหกรณ์ และลงทุนในกิจการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีผลประโยชน์ตอบแทนนำมาปันผลให้กับสหกรณ์สมาชิก และนำมาใช้จ่ายในขบวนการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามหลักปรัชญาสหกรณ์ เพื่อสร้างสุขให้แก่มวลชน สังคม และประเทศ และเป็นทางเลือกให้มีอำนาจการต่อรองธนาคารหรือกิจการต่างๆ ในการที่จะบริหารการดำเนินงานการเงินของสหกรณ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ คาดหวังว่า ชุมชนสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด ซึ่งเป็นน้องใหม่ จะมีความมั่นคง เป็นที่พึ่งของขบวนการสหกรณ์ และเป็นสหกรณ์ที่สามารถดำเนินการได้ โดยยึดหลักปรัชญาสหกรณ์ และเชื่อว่าแต่ละบุคคลที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด ล้วนแต่มีประสบการณ์ในการดำเนินงานสหกรณ์ คงจะทำให้ขบวนการของสหกรณ์ไทย มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ชุมชนสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของคณะผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ 13 สหกรณ์ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 และได้จัดประชุมใหญ่สามัญเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 โดยมีสหกรณ์ที่ร่วมก่อตั้งจำนวน 6 สหกรณ์ ได้นำส่งเงินค่าหุ้นเพื่อเป็นทุนดำเนินงานในระยะแรกตั้งรวมเป็นเงิน 300 ล้านบาท และมีสหกรณ์สนใจเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6 สหกรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ฯ จำนวน 12 สหกรณ์ รวมทุนเรือนหุ้น 323 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์สมาชิกเอื้ออาทรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนร่วมมือกับนานาประเทศ ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในระดับสากล

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ฯ ต้องถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น หุ้นละ 1 ล้านบาท สหกรณ์ต้องดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท รวมถึงมีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินรับฝากจากสมาชิกรวมกัน มากกว่าเงินให้สมาชิกกู้

โดย ชุมชนสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ชนกิจไทย จำกัด จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์โดยให้บริการนำเงินจากสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนภายในขบวนการสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องส่วนขาด และลงทุนในตลาดการเงินที่มีความต้องการนำเงินทุนไปใช้ในกิจการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และตราสารหนี้อื่น ๆ โดยนำผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมาจ่ายเป็นเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณ์ที่เป็น

สมาชิกของชุมนุม เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนสำรองของสหกรณ์และจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บรรดาสมาชิกสหกรณ์ อันจะเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ และสังคมสวัสดิการในสหกรณ์

“เราประทับใจถึงปัญหาของสหกรณ์ที่มีเงินเหลือ ที่ไม่ทราบว่าจะไปลงทุนทางไหน ที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของตนเอง สหกรณ์ที่มีเงินจึงมารวมตัวกันเพื่อมีอำนาจในการต่อรองกับสถาบันการเงินทั้งหลาย เพราะสหกรณ์มีขนาดเล็ก เงินที่เหลือก็น้อย ผลตอบแทนไม่ค่อยสมเหตุสมผล ตรงนี้จึงจำเป็นต้องมีชุมนุมสหกรณ์ฯ นี้ขึ้น เพื่อสหกรณ์เล็กๆ นำเงินมาฝากกับทางชุมนุมสหกรณ์ฯ เราจึงนำมาลงทุนต่อ ซึ่งเรามีอำนาจการต่อรองได้ดี สามารถกำหนดดอกเบี้ยได้ ซึ่งเงินที่มาจากสหกรณ์เล็กๆ มีเงินจำนวนน้อยแต่เมื่อนำมารวมกันก็เป็นจำนวนมากขึ้น แต่เราไม่เน้นการให้กู้ยืม นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านการลงทุน ด้านการเงินควบคู่กับความรู้ด้านกฎหมาย ทำให้ขยายกิจการได้เร็วยิ่งขึ้น คาดว่าภายใน 3 ปี ชุมชนสหกรณ์ฯ จะได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ”

ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ กล่าว.